

คำอธิบายชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต

Life Skills

ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถในด้าน การจัดการ การใช้เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การ จัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Foundation English

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

Human Civilization

ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและกับ สังคม รอบตัว วิธีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131 สังคมมนุษย์

Human Society

ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

Science, Technology and Environment for Life

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติ วิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต

10151 ไทยศึกษา

Thai Studies

ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกต์ผสมผสาน การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม

10152 ไทยกับสังคมโลก

Thailand and the World Community

สภาวะการณ์ แนวโน้ม และลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย สภาพปัญหาและ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลจากระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปัญหาและ ผลกระทบ

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการใช้ ภาษาในการสื่อสารทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสารใน สถานการณ์ต่าง ๆ

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

Interaction: Effective Communication in English

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการประกอบ กิจการงาน เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี และกาประชุมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ศึกษาวิธีแสดงออกของเจ้าของภาษา และปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงออกของคนไทย

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

English for Business

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ทั่วไปในวงการธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

English for Tourism

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้การสื่อสารกับชาวต่างประเทศ การติดต่อซื้อขาย การบริการ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย

- 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
Accounting and Finance for Construction
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีเพื่องานก่อสร้าง งบการเงินที่สำคัญสำหรับการก่อสร้าง การวัดรายได้จากการดำเนินงาน การบันทึกสินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์งบการเงินที่สำคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินเพื่องานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การประเมินค่าโครงการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง หลักและวิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน
- 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
Introduction to Administration
ความหมายและสาระสำคัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหาร ทฤษฎีและแนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหารรูปแบบต่างๆ โครงสร้างองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารกับสภาพแวดล้อม รวมถึงตลอดถึงศึกษาหลักปรัชญาการจัดการองค์การ กลไก กระบวนการและกิจกรรมสำคัญในการบริหารงานโดยทั่วไป
- 30202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามวงจรบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม การบัญชีเพื่อการจัดการ ทั้งในด้านการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งแนวความคิดและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร การบัญชีของกิจการไม่แสวงหากำไร และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
Business Finance and Taxation
แนวคิดการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ วางแผนและการควบคุมทางการเงิน การประเมินค่าโครงการลงทุน ค่าของทุนและวิธีการหาทุน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันการเงิน การบริหารการเงิน ลักษณะความสำคัญและบทบาทของการบริหารสินเชื่อ มาตรการในการให้สินเชื่อ ตลอดจนวิธีการประเมินผลการบริหารสินเชื่อ หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ทางการเงิน การภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังของรัฐ ประเภทหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ผลกระทบและอิทธิพลของการภาษีอากรต่อนโยบายการดำเนินงานและการตัดสินใจในวงการธุรกิจโดยแยกเป็นผลกระทบของภาษีแต่ละลักษณะ ได้แก่ ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า ภาษีศุลกากร และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป
- 30204 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ การกำหนดอำนาจหน้าที่ในองค์การ หลักการจัดการและหน้าที่สำคัญต่างๆ ของการจัดการ อาทิ การวางแผน การจัดอัตรากำลัง การอำนวยความสะดวก การประสานงาน และการควบคุมงาน เป็นต้น
- 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
Mathematics and Statistics
เซต ตรรกศาสตร์ การจัดลำดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงินสด ดอกเบี้ย ค่ารายปี ระบบจำนวนเมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์และการประยุกต์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมเรขาคณิตวิเคราะห์ การดิฟเฟอเรนเชียล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ การแจกแจงสิ่งตัวอย่างและการประเมินค่า
- 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
Business Law and Taxation
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ข้อขาย เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ กู้ยืม ค่าประกัน จำนอง จำนำ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจทั้งกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกิจการร่วมค้าลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีท้องถิ่น
- 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
Construction Planning
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกับการจัดการงานก่อสร้าง หลักการวางแผน กระบวนการศึกษางาน เทคนิคในการวางแผนงานระบบต่าง ๆ การวางแผนระบบตารางเวลาทำงาน การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติแบบเส้นลูกศร การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติแบบเส้นวงรอบ การวางแผนงานระบบเพิร์ทและระบบพิเศษอื่น การเลือกใช้แผนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การปรับแผนให้เข้ากับทรัพยากร การนำแผนไปใช้และการติดตามผลความก้าวหน้า เทคนิคการปรับแผนงานให้ตรงกับสภาพงานจริง การเร่งงาน การวางแผนงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป การวางแผนเพื่อประกันคุณภาพ และคอมพิวเตอร์กับการวางแผนงานก่อสร้าง

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
Quantity Survey and Cost Estimate

การสำรวจปริมาณและแยกวัสดุก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อการประกวดราคาเสนอราคาและอื่นๆ การวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างของส่วนต่างๆ ของงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ การจัดระบบ การควบคุมราคางานก่อสร้างในสนามและการเปรียบเทียบราคา

31303 การจัดการงานสนาม
Field Work Management

การเตรียมงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การสำรวจและการเตรียมการวางผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การจัดหาทรัพยากร การประสานงานระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง การป้องกันดินพังในการก่อสร้างงานใต้ดิน การออกแบบนั่งร้านและโครงสร้างชั่วคราว ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สุขลักษณะของสถานที่ก่อสร้าง การจัดทำแบบขยายจริงและแบบทำจริงของงานก่อสร้างงานระบบและงานอื่น

31304 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง
Construction Information System

การสำรวจตรวจสอบบัญชีรับจ่ายวัสดุและการจัดเก็บสถิติงานระบบตัวเลข ระบบคอมพิวเตอร์อย่างย่อๆ ส่วนประกอบของเครื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การนำเอางานสารสนเทศมาใช้ในการก่อสร้าง การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ข้อมูลสำหรับตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
Construction Supervision and Inspection

ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมและตรวจงาน การควบคุมและการตรวจงานเตรียมการเบื้องต้น งานดิน งานเกี่ยวกับคอนกรีต งานไม้ งานเหล็กโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการทดสอบคุณสมบัติและกำลังวัสดุ

31403 เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
Large-scale Construction Technique

การเตรียมงานสำหรับการก่อสร้างขนาดใหญ่ การบริหารโครงการ การจัดลำดับขั้นตอนการก่อสร้างขนาดใหญ่ เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่และงานพิเศษ ปัญหาและข้อควรระวังในการก่อสร้าง การป้องกันอันตรายในการก่อสร้างขนาดใหญ่

31404 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง
Construction Equipment

พัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลและอุปกรณ์สำหรับงานไม้ งานดิน งานทดสอบ งานคอนกรีต งานขนส่งแนวตั้ง การขนส่งแนวราบ งานสูบน้ำ งานทั่วไป และงานพิเศษ การวิเคราะห์ การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และการลงทุน การบริหารและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

31405 การวิเคราะห์โครงการ
Project Analysis

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ตั้ง วิเคราะห์กำไรในการพัฒนา ทฤษฎีและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคหะความเป็นไปได้ในด้านเศรษฐศาสตร์และการค้าในการดำเนินการจัดโครงการศูนย์พาณิชย์กรรม

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
Professional Experience in Construction Management

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างสู่ภาคปฏิบัติ หลักปฏิบัติและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อบังคับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง เอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง การประสานงานของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานด้านเทคนิค ข้อโต้แย้งในงานก่อสร้าง การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง และเกมบริหาร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในทางการจัดการงานก่อสร้าง จรรยาวิชาชีพธุรกิจก่อสร้าง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
Business Mathematics and Statistics

เซต ตรรกศาสตร์ การจัดลำดับและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การดิฟเฟอเรนเชียล และการอินทิเกรต การคำนวณ ดอกเบี้ยและค่าปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ และการนำไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์อย่างง่าย การหาดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การถดถอยและการทดสอบไคสแควร์ ฯลฯ

32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
Marketing, Production and Operations Management

บทบาท หน้าที่ และการจัดองค์การของการตลาดและการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดและการผลิต การวิจัยสภาวะแวดล้อมและข้อมูลทางการตลาดเพื่อการผลิต การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน อุปสงค์และอุปทาน การพยากรณ์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดทำหมาย และการส่งเสริมการตลาด การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนโรงงาน การวางแผนการผลิต การวางแผนระบบ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน

Financial and Managerial Accounting for Finance Officers

การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท การบันทึกถายการ หลักการบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและทุน และการทำงบการเงิน การแบ่งกำไรขาดทุน การลดและการเพิ่มทุน การเลิกกิจการ การบัญชีและการทำงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับสาขาและบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การรวมกิจการ การคำนวณ ตลอดจนจนถึงการวิเคราะห์และเทคนิคการใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารโดยเน้นให้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจการธุรกิจการเงิน

32204 การบัญชีขั้นต้น

Fundamentals of Accounting

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แม่บทการบัญชี วงจรบัญชี เอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี สมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท บัญชีคุมยอด การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการและการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำงบการเงิน ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ลักษณะของบัญชีประเภทต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการขั้นพื้นฐานในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการจัดทำงบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชี ไม่สมบูรณ์พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบประมวลความรู้ทางการบัญชีในแบบฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชา

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2

Intermediate Accounting II

แนวคิดของการวัดมูลค่าและการรายงานทางการเงิน ความหมายและลักษณะของรายการที่เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของทั้งกิจการ ประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด การบัญชีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักและวิธีการในการจำแนกและการกำหนดมูลค่า การบันทึกและการแสดงรายการในงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบประมวลความรู้ทางการบัญชีในแบบฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชา

32206 สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Business Statistics and Quantitative Analysis

การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์และวิธีการนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การควบคุมสินค้าคงเหลือ ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย และทฤษฎีเครือข่าย การจำลอง

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production and Operations Management

หน้าที่ในการผลิตและปฏิบัติการ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การพยากรณ์ การตัดสินใจ การวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนเลือกสถานที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การจัดทำลำดับการผลิตและบริการ การบริหารโครงการด้วย PERT/CPM การบริหารการจัดซื้อและสินค้าคงเหลือ การควบคุม การผลิตและบริการ การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตและบริการ การบำรุงรักษา

32302 การจัดการการตลาด

Marketing Management

ความหมาย ความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ของการตลาด แนวคิดทางการตลาด ระบบการตลาด และข้อมูลทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การจัดการส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดทำหมาย และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงการวางแผนและการควบคุมทางการตลาด

32303 การจัดการการเงิน

Financial Management

จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน การกำหนดมูลค่าของธุรกิจ เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างและนโยบายเงินปันผล การจัดหาทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุง และการเลิกกิจการ

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตและหน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนบุคลากร การจับบุคคลเข้าทำงาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ

Material Management and Purchasing

ลักษณะความสำคัญและหน้าที่ของการบริหารวัสดุ โดยเน้นที่กิจกรรมด้านการจัดซื้อ อาทิ การเลือกแหล่งซื้อ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพวัสดุที่จัดซื้อ การจัดซื้อในราคาและเวลาที่ถูกต้อง การจัดซื้ออุปกรณ์หลัก การตัดสินใจระหว่างการผลิตกับการซื้อ การวิจัยวางแผน การทำงานประมาณ การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการประเมินผลหน่วยงานจัดซื้อ

32306 การลงทุน

Investment

การลงทุนกับการเก็งกำไร ปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน วิธีวิเคราะห์การลงทุน โครงการลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและการวิเคราะห์บริษัท แนวความคิดเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบัน การวิเคราะห์หุ้นกู้ การวิเคราะห์หุ้นสามัญ การวิเคราะห์หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นแปลงสภาพ และสิทธิในการซื้อหุ้น การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญโดยใช้เทคนิคต่างๆ ช่วงจังหวะเวลาในการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิด

32307 การจัดการการขายและการกระจายสินค้า

Sales Management and Physical Distribution

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการขาย การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนการขาย การสรรหาและอบรมพนักงานขาย การแบ่งอาณาเขตการขายและการจัดโควต้า การจูงใจและการจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมและประเมินผลพนักงานขาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการการขายเพื่อการแข่งขันกับความรับผิดชอบต่อสังคม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกระจายสินค้าเพื่อสนับสนุนการขาย การจัดการการขนส่ง การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและการขนถ่าย การบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้า การบริการในการกระจายสินค้า การควบคุมประเมินผลและแนวโน้มของการกระจายสินค้าที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ

Managerial Economics

การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการ ได้แก่ การตัดสินใจในสภาวะความไม่แน่นอนทางธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับกำไร การวิเคราะห์และการพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์ตลาด และการแข่งขัน ทฤษฎีการผลิต การตั้งราคา การวิเคราะห์ต้นทุนและปัจจัยการผลิต และปัญหาของการตัดสินใจเพื่อการลงทุน รวมถึงตลอดถึงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับมวลรวม การวิเคราะห์ประชากรและรายได้ประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ อุปสงค์มวลรวมและอุปทาน มวลรวม เงินเฟ้อ เงินเฟ้อ การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนจนถึงการกำหนดนโยบายของรัฐบาล เพื่อการวางแผนทางเศรษฐกิจ

32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล

Organization and Personnel Management

ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขั้นตอนของการวางแผนโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ การจัดองค์การ การอำนวยความสะดวก การจูงใจและความเป็นผู้นำ กลุ่มและองค์การทฤษฎี และหลักการในการจัดการงานบุคคล ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ ขอบข่ายและขั้นตอนในการจัดการงานบุคคล การวางแผนกำลังคน การเลือกสรร การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การพัฒนาบุคคล การจัดสวัสดิการและการพนักงานสัมพันธ์

32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน

Financial Markets and Institutions and Monetary Policy ลักษณะ และความสำคัญของเงิน

ตลาดการเงิน การจำแนกประเภทตลาดการเงิน สถาบันการเงินในตลาดการเงินแต่ละประเภท โครงสร้าง หน้าที่ หลักการ และวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมในสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายการเงินการคลัง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน กลไกการควบคุมเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายการเงินการคลังต่อสถาบันการเงินและระบบการเงิน

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

Cost Accounting and Managerial Accounting

หลักการพื้นฐาน องค์ประกอบ และการรวบรวมต้นทุน วิธีการบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุน งานสั่งทำ ต้นทุนช่วงการผลิต ต้นทุนของผลิตรวมและผลผลิตพลอยได้ การวางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต การบัญชีตามความรับผิดชอบ ต้นทุนทางตรงและต้นทุนรวม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การวิเคราะห์งบการเงินงบประมาณการลงทุน การจัดทำงบประมาณแบบต่างๆ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบประมวลความรู้ทางการบัญชีในรูปแบบฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชา

32314 การบัญชีขั้นสูง

Advanced Accounting

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายการร่วมค้า การขายตามสัญญาผ่อนชำระ และการเช่าซื้อ การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย การรวมกิจการที่มีปัญหาทางการเงินและการชำระบัญชี พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบประมวลความรู้ทางการบัญชีในแบบฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชา

32315 การจัดการการเงินและการลงทุน

Financial Management and Investment

จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและการดำเนินงาน การกำหนดมูลค่าของธุรกิจ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร โครงสร้างและนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุงและการเลิกกิจการ การลงทุนกับการเก็งกำไร โครงการและวิธีวิเคราะห์การลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบัน การวิเคราะห์หุ้นประเภทต่างๆ และสิทธิในการซื้อหุ้น การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญโดยใช้เทคนิคต่างๆ ช่วงจังหวะเวลาในการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ ชนิด

32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย

Sales Management and Salesmanship

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรลูกค้า การเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การปิดการขายและบริการหลังการขาย

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการขาย การจัดองค์การฝ่ายขาย กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การขาย การพยากรณ์การขายและการจัดหางบประมาณ การจัดการพนักงานขายซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานขาย การกำหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การวิเคราะห์เวลา การมอบหมายงาน การควบคุมและประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน

32317 พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด แบบจำลองวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อและการใช้สินค้าในแง่ของจิตวิทยา สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร์

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1

Intermediate Accounting I

วิวัฒนาการและโครงสร้างของทฤษฎีบัญชี แนวความคิดทางการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แนวความคิดเกี่ยวกับ รายได้และค่าใช้จ่าย การวัดมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งการคิดค่าเสื่อมราคา หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ วัตถุประสงค์ และรูปแบบของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล งบกระแสเงินสด คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี การบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับราคาและการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information Systems

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการควบคุมภายใน การดำเนินงานและขั้นตอนการวางระบบบัญชี การออกแบบเอกสารทางการเงิน ผังบัญชี และรายงานการเงิน ระบบบัญชีสำหรับกิจการพาณิชย์กรรมอุตสาหกรรม การบริการ ตลอดจนแนวความคิดเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบบัญชี และกาวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี

Auditing, Tax Accounting and Tax Planning

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มรรยาทของผู้สอบบัญชี วิวัฒนาการวิชาชีพและมาตรฐานการสอบบัญชีในและต่างประเทศ การวางแผน การควบคุมและพัฒนานาวิชาชีพสอบบัญชี การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การวางแผนการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำรายงาน การบริการด้านอื่นๆ ของผู้สอบบัญชีและการจัดการสำนักงานสอบบัญชี

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากร สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น โดยเน้นหนักในด้านการปฏิบัติทางการบัญชีที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลรัษฎากร แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร วิธีการและขั้นตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชน์และข้อความค้ำประกันในการวางแผนภาษีอากร

32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Introduction to Tourism Industry

แนวคิด องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รูปแบบขององค์การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประวัติของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากอดีตถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม องค์การและสถาบันที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงสถานการณ์โลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

Thai Tourism Resources

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสำคัญ เอกลักษณ์ และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งโดยส่วนรวมและที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งการละเล่นที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Marketing Strategies in Tourism Industry

แนวคิดและลักษณะทั่วไปของการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบข่าวสารข้อมูล การวิจัยการตลาด เทคนิคการคาดคะเนแนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยว หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคในการวางแผนบริการ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดทำสื่อความหมายและสื่อการขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการพัฒนาธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว

Information System for Tourism Management

แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางการท่องเที่ยว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยว การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

Administrative Planning and Control

รูปแบบ แนวคิด และกระบวนการในการวางแผนและควบคุม ลักษณะและความสำคัญของแผนประเภทต่างๆ วิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการนำแผนงานการบริหารโครงการไปปฏิบัติ ระบบการควบคุมประเภทต่างๆ อาทิ การควบคุมโดยงบประมาณ การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมต้นทุน การควบคุมและตรวจสอบการจัดการ การใช้ระบบข้อมูลเพื่อจัดการมาใช้ในระบบการวางแผนและควบคุม ตลอดจนศึกษาเทคนิค วิธีการและแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบการวางแผนและควบคุมงานบริหาร

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

Human Behavior in Organizations

ลักษณะ แนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคล บุคคลกับองค์การ และระหว่างกลุ่มบุคคลอิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อองค์การ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานและการตัดสินใจ ทฤษฎีและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวกับการจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างขวัญ

32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Operations Research

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการจัดการเชิงวิจัยปฏิบัติการ และการแก้ปัญหาทางการจัดการด้วยเทคนิคของการตัดสินใจตามแนววิธีการของการจัดการเชิงวิจัยปฏิบัติการ เช่น การตัดสินใจภายใต้สภาวะอุปสงค์ที่ไม่แน่นอน ทฤษฎีความน่าจะเป็น การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การควบคุมสินค้าคงเหลือ ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย ทฤษฎีโครงข่ายการจำลอง ทั้งนี้โดยศึกษาปรัชญา สาธารณะ ข้อจำกัด และวิธีการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างกว้างๆ

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems (MIS)

แนวคิดของระบบเกี่ยวกับการจัดการ การนำวิธีเชิงระบบมาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารพัฒนาการของการประมวลผล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการนำไปใช้

32406 การจัดการสินเชื่อ

Credit Management

บทบาท ความหมายและขอบเขตของสินเชื่อ การตัดสินใจในการให้สินเชื่อ นโยบายสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อ เงินสดและเงินสะพัด การจัดหาเงินและการลงทุนระยะสั้น ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อและ การดำเนินการเรียกเก็บเงิน วิธีปฏิบัติกับหนี้สูญ การใช้สินเชื่อต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเรียกเก็บเงินต่างประเทศ บริการของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

32407 การจัดการธุรกิจต่างประเทศ

International Business Management

พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดต่างประเทศ การบริหารการตลาดเพื่อการส่งออก การวิจัยและการสำรวจตลาดเพื่อการส่งออก เทคนิคในการส่งเสริมการส่งออก บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการส่งออก การบริหารสำนักงานส่งออก การเลือกสินค้าตามความต้องการของตลาด การตั้งราคา ช่องทางในการจัดจำหน่ายและเพิ่มยอดขายในต่างประเทศ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก การเงินในการส่งออกและระเบียบข้อบังคับทางศุลกากรบริการของรัฐและสถาบันนานาชาติ การบริหารโครงการในสวนของต่างประเทศ และการค้ากับกลุ่มประเทศสังคมนิยม

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

Small Business Management and Retailing

บทบาท แนวความคิด และขั้นตอนในการวางแผนประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม การบริหารและควบคุมทางการเงิน การสำรวจตลาด แหล่งเงินทุน การหาทำเลที่ตั้ง การส่งเสริมการขาย การตั้งราคา การควบคุมสินค้าคงเหลือ การให้สินเชื่อ การเสี่ยง การบริหารข้อมูลทางบัญชี การค้าปลีก การจัดร้านค้า การบริหารบุคคล การบริหารสินค้า การบริหารการขาย และการบริหารการควบคุมในการค้าปลีก

32410 การบริหารค่าตอบแทน

Compensation Administration

ความเป็นมา แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกระบวนการการบริหารค่าตอบแทน เทคนิคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน สภาพและปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้

32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด

Marketing Problems and Research

ปัญหาทางการตลาด การตัดสินใจทางการตลาด การกำหนดกลวิธีสภาพการณ์ที่จำเป็นต่อการวิจัย วิธีการวิจัย ชนิดต่างๆ การวัดผลและการวิเคราะห์ การรายงาน การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล และการใช้ผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า

Shipping Management

การประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การจัดตั้งและส่งเสริมธุรกิจการพาณิชย์นาวีไทย การดำเนินการขนส่ง สินค้าของเจ้าของเรือ สมาคมเจ้าของเรือ ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก สภาผู้ส่งสินค้าออกทางเรือ ชมรมเรือที่สำคัญ การขนส่งสินค้าทางรถยนต์ ทางรถไฟผ่านแดน และการขนส่งทางเครื่องบิน การพิจารณาประเภทของสินค้า เพื่อคำนวณต้นทุนการส่งออก การประสานงานของผู้ส่งออก เจ้าของเรือ ชมรมเดินเรือและผู้นำเข้า การพิจารณาอัตราค่าระวางบรรทุกสินค้า การทำสัญญาเช่าเรือบรรทุกสินค้า การลงทุนในกิจการขนส่งสินค้า ปัญหาและการพัฒนาการขนส่งสินค้าของประเทศไทย

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย

Agricultural Marketing and Thai Economy

วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินค้าเกษตรกรรม หน้าที่และความสำคัญของการตลาด ระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรม แนวคิดเรื่องส่วนประสมการตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธ์การตลาด แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและการจัดทำรายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการผลิต และการตลาดระหว่างประเทศ

32415 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

Professional Experience in Business Administration

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารธุรกิจสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์ จำลองและเกมบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการบริหาร การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นนักบริหารธุรกิจ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ

32416 การวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน

Financial Planning Control and Research

หลักการ แนวคิด และเทคนิคของการจัดทำแผนและการควบคุมทางการเงิน คณิตศาสตร์ทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆ การนำเทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และควบคุมทางการเงิน ทั้งทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร ตลอดจนหลักการและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน กระบวนการวิจัยปัญหาทางการเงิน การเก็บข้อมูล วิธีการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย และการใช้ผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน

- 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
Management and Accounting in Commercial Banking
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ หลักการ นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการบริหารธนาคารพาณิชย์ การจัดการองค์การ การจัดการงานบุคคล การจัดการงานการตลาดของธนาคารพาณิชย์ การวางแผน การตัดสินใจและการควบคุม การจัดการเงินทุน การใช้เงินทุนและการจัดหาเงินทุน การจัดการสินเชื่อ การกำหนดโครงสร้างเงินทุน การกำหนดนโยบาย การให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านต่าง ๆ ศึกษาเอกสารและวิธีการบันทึกทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนหลักกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์
- 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
Professional Experience in Finance and Banking
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการเงินและการธนาคารสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลองและเกมบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แนวโน้ม และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการเงินและการธนาคาร การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นนักการเงินและนักการธนาคารที่ดีและมีจรรยาวิชาชีพ การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
- 32419 ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
International Finance
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ หลักและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า นโยบายคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินและบทบาท สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา วิธีการจัดหาเงิน วิธีการชำระเงิน การวางแผนชำระเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมการค้าและการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
Financial Management in Selected Business
ลักษณะกิจการ ภาระเบียบ และวิธีการดำเนินงานธุรกิจเฉพาะประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธุรกรรมการค้าขนาดย่อม ธุรกิจบริการ ธุรกิจเกษตร รวมทั้งระบบขององค์การและการบริหารการเงินในกิจการเฉพาะแต่ละประเภท การใช้เงิน การจัดหาเงินทุน การดำเนินกิจการให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทน
- 32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ
Feasibility Studies and Project Analysis
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงการและประเมินค่าทางการเงินของโครงการ รวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความ เป็นไปได้ของโครงการในเชิงธุรกิจและสังคม ทั้งทางด้านการตลาด เทคนิคการผลิต แรงงาน การเงิน และกฎหมายการยอมรับของสังคม สภาพแวดล้อมต่างๆ ไป การวิเคราะห์และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ การคาดคะเน สภาพแวดล้อม การคาดคะเนรายได้และค่าใช้จ่าย ศึกษาแหล่งเงินทุน และวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการ ตลอดจนการเสนอโครงการและการประเมินค่าโครงการ
- 32422 หลักการประกันภัย
Principles of Insurance
ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย ความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคล ธุรกิจและองค์การต่าง ๆ หลักการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่าง ๆ วิธีการจัดการความเสี่ยงภัย การเลือกผู้รับประกัน วิธีการจ่ายเบี้ยประกัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันภัย การเรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกัน
- 32424 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
Professional Experience in Accounting
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจโดยเน้นหนักด้านการบัญชีสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลองและเกมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการบริหาร การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นนักบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
- 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
Quality Control and Inventory Management
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการผลิต ระบบการผลิต การวางแผน กระบวนการผลิต หลักการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจกรรมผลิตสินค้าและบริการ โดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะต่างๆ กัน เทคนิคทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการสินค้าคงคลัง ตลอดจนเทคนิคในการควบคุมสินค้าคงคลัง อาทิ กิจการที่มีสินค้ามากชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาณสินค้าคงคลังแตกต่างกันหรือกิจการที่มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ตลอดจนการนำหลักการไปประยุกต์ใช้